

KSLลุ้นรายได้พุ่ง10% รุกขยายโรงเอทานอล

ทันหุ้น - KSL ลุ้นปี 2560 ปีกรรายได้โต 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน ย้ำจับตาสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพราะอาจจะกระทบต่อฐานรายได้ทั้งปีได้ บิ๊ก "ชัช ชินธรรมมิตร" ซีอีโอรุกผลิตเอทานอล โดดลุย → → → **อ่านหน้า 8**



KSL

(ต่อจากหน้า 1)

เหตุความต้องการสูง ลุยโครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอลเป็น 5.5 แสนลิตรต่อวัน ชุมศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่ม หลังมีความสามารถรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 200 เมกะวัตต์

เร่งเครื่องต้นบริษัทย่อยเข้าตลาด

นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการบริหาร บริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ KSL เปิดเผยกับ "หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น" ว่า ขณะนี้บริษัทยังคงเป้ารายได้รวมปี 2560 (พ.ย.59-ต.ค.60) เดิมโตไม่ต่ำกว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2559 (พ.ย.58-ต.ค.59) ที่มีรายได้ 1.84 หมื่นล้านบาท แต่อย่างไรก็ดีบริษัทจะติดตามราคาน้ำตาลตลาดโลกอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะกระทบต่อฐานรายได้ทั้งปีได้ เพราะปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลง

"แม้ราคาน้ำตาลจะปรับตัวลดลงมาบ้างแต่ก็เชื่อว่าราคาน้ำตาลยังอยู่ในระดับที่ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะขาดดุลน้ำตาลของโลก คาดว่าทั้งปีนี้จะเคลื่อนไหวในรอบ 15-20 เซ็นต์ต่อปอนด์ ขณะที่ปริมาณการที่บอ้อยในฤดูกาล 2559-2560 ที่อยู่ในระดับ 6.9 ล้านตัน คาดว่าปีหน้าจะมีปริมาณบอ้อยเพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้มาร์จิ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วย" นายชัชชกล่าว

● เร่งเครื่องธุรกิจ

ด้าน "ธุรกิจผลิตเอทานอล" กำลังเติบโตได้ดี จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยธุรกิจผลิตเอทานอลจะจำหน่ายให้กับบริษัทน้ำมันภายในประเทศ เพื่อใช้ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงในสัดส่วน 10% เรียกว่า "น้ำมันแก๊สโซฮอล์" ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนสำหรับรถยนต์

ส่วนความคืบหน้าโครงการขยายกำลังการผลิตเอทานอลที่จังหวัดขอนแก่น จากกำลังการผลิต 1.5 แสนลิตรต่อวัน เป็น 3.5 แสนลิตรต่อวัน คาดว่าจะได้รับการอนุมัติผลศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ได้ภายในเดือน พฤศจิกายน 2560 หลังจากนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าใช้งบประมาณ 1 พันล้านบาท และคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตได้ปลายปี 2561 ทั้งนี้จากการขยาย

กำลังการผลิตดังกล่าวจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตเอทานอลรวมเป็น 5.5 แสนลิตรต่อวัน เมื่อรวมกับกำลังการผลิตเอทานอลที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีกำลังการผลิตอยู่ 2 แสนลิตรต่อวัน

● รุกธุรกิจพลังงาน

ด้าน "ธุรกิจไฟฟ้า" ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer : SPP) มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 50 เมกะวัตต์ พร้อมกันนี้บริษัทอยู่ระหว่างลงทุนพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น โดยล่าสุดบริษัทมีความพร้อมในการยื่นประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้า SPP โซลาร์เฟิร์ม และ VSPP เซมิเฟิร์ม ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมประกาศรับซื้อไฟฟ้าประมาณ 500-600 เมกะวัตต์ โดย KSL มีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี และวัตถุดิบสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ และสามารถรองรับกำลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 200 เมกะวัตต์

สำหรับความคืบหน้าในการนำ "บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด หรือ KGI" ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100% ผู้ประกอบธุรกิจผลิตเอทานอล ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนผลักดัน KGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) คาดว่าจะยื่นไฟล์ลิงได้ในช่วงไตรมาส 4/2560 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนได้ช่วงต้นปี 2561

ล่าสุดบริษัทมีสัดส่วนรายได้ แบ่งเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าและเอทานอล ☺